



# 67 ปี มศว

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 หน้า 9 มูลค่าข่าว 136,809.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# จับปรับผลิตครูใหม่ทันยุคตรงเป้า

## เน้นสอนเรียนรู้-สร้างจิตวิญญาณใจพัฒนา

● ดึงกระบวนการผลิตครูกับเป้าหมายที่วางไว้สวนทางกัน จับปรับกระบวนการผลิตครูใหม่ให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง ปรับการสอนเป็นการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีทักษะศตวรรษที่ 21 อยู่ได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย ควบคู่การสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมย้ำครูเป็นหัวใจพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้แก่เด็ก ซึ่งการศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวในการเสวนา “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โฉงงาน มศว วิชาการ การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ความเป็นครูต้องบ่มเพาะหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และต้องเป็นไปด้วยใจ มีความผูกพันระหว่างคนสอนและผู้เรียนไปตลอดชีวิต ซึ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ อย่าง

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุค 4.0 เป็นยุคที่เทคโนโลยีไอทีไม่มีขอบเขต

ดังนั้น การเรียนการสอน การผลิตครูต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่เปลี่ยนจิตวิญญาณความเป็นครู โดยครูต้องเป็นผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และทำอะไรให้เด็ก ลูกศิษย์อยู่ในยุคใหม่ได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย อีกทั้งยุคใหม่เป็นยุคที่ใช้คนน้อยลงหันไปใช้หุ่นยนต์มากขึ้น การสร้างคนต้องมุ่งเน้นให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์ มีทักษะด้านการใช้ไอที และภาษาในการเรียนรู้ การผลิตครูจึงไม่ได้สอนให้ไปเป็นครูที่ยืนสอนหน้าชั้นเรียน แต่ต้องเป็นครูที่让孩子เรียนรู้จากการลงมือทำ

“การผลิตครู เป็นเรื่องสำคัญ และมีการพูดถึงมาตลอด โดยเฉพาะเป้าหมายในการผลิตครูที่มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการลงมือทำ มีทักษะศตวรรษที่ 21 กระบวนการผลิตครูต้องมีการจุดมุ่งหมาย ออกมาได้

เด็กที่มีทักษะศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน การผลิตครูต้องปรับ และการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นครู ที่ทำให้ได้คนที่อยากเป็นครู สถาบันอุดมศึกษาต้องช่วยกันผลักดันให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆ” รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมการการศึกษาและกีฬาและประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญา ต้องปฏิรูปการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการสอน และการผลิตครูเป็นหัวใจสำคัญในการกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแก่เด็กต้องเป็นการพัฒนาสร้างพลเมืองคุณภาพดี เก่ง มีความสุข และการสร้างพลเมือง การผลิตครูยุคใหม่ต้องมีการคัดเลือกเด็กที่มีแรงบันดาลใจอยากเป็นครู เป็นเด็กเก่งและมีความพร้อม ครอบครัว ชุมชน สนับสนุน โดยผ่านระบบการคัดเลือก เช่น รับจากเด็กที่อยากเป็นครูเพื่อเป็นครูในชุมชน จังหวัดของตนเอง นับอายุราชการตั้งแต่เรียนครู เป็นต้น

